



TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
VIDIFI, JSC

**HỘI NGHỊ VỚI NHÀ THẦU VÀ TVGS VỀ KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HN-HP
NĂM 2014**

MEETING WITH THE CONTRACTORS AND THE ENGINEER
ON THE EXECUTION PLAN OF HANOI – HAIPHONG
EXPRESSWAY PROJECT
IN 2014



Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Ngày 21/2/2014, nhân dịp đầu xuân mới Giáp Ngọ, VIDIFI tổ chức Hội nghị Nhà thầu, Tư vấn giám sát đồng nghiệp, chia sẻ những khó khăn, các bài học kinh nghiệm, hiểu quả công việc trong năm 2013 và những kế hoạch cho năm 2014.

Đến dự hội nghị về phía lãnh đạo VIDIFI có Chủ tịch HĐQT Đào Văn Chiên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, giám đốc các ban, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên. Về phía Tư vấn giám sát (TVGS) có Giám đốc dự án, trưởng giám đốc, kỹ sư trưởng văn phòng hiện trưởng các gói thầu. Về phía nhà thầu có các Giám đốc điều hành các gói thầu.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc HN- HP. Theo kế hoạch, năm 2014 phải thông xe đơn tuyến Hai Phòng và năm 2015 phải thông xe toàn tuyến. Vì vậy, khi lập công việc năm 2014 là rất lớn và có ý nghĩa quyết định hoàn thành Dự án đường ô tô cao tốc HN – HP theo đúng tiến độ. Tuy nhiên hội nghị lãnh đạo VIDIFI cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc và các cách tháo gỡ đối với TVGS và nhà thầu nhằm tiếp tục nâng cao sự hợp tác chặt chẽ, có hiểu quả với đơn vị TVGS và các nhà thầu thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hai Phòng, thể hiện bản lĩnh tin cậy đã cam kết và đảm bảo chất lượng công trình.

Bổớ c sang năm 2014, Chở tở ch HĐQT Đờo Văn Chởn bày tở mong muởn n sỏ hỏ trỏ, hỏ p tác chỏ t chỏ hỏ n nỏ a cỏ a TVGS, nhà thầu vỏ i VIDIFI đỏ hoàn thành tở t các chỏ tiêu kỏ hoỏ ch đỏ ra.



Chở tở ch HĐQT Đờo Văn Chởn phát bở u tở i hỏ i nghỏ (ỏ nh: Đờo Văn Hà)

Nhân dịp này, VIDIFI đã trao hoa và bằng khen cho TVGS và nhà thầu có đóng góp xuất sắc trong năm 2013.



Chủ tịch Đào Văn Chính và Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn VIDIFI trao hoa và bằng khen cho TVGS (ảnh: Đoàn Việt Hà)



Phó Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Nguyễn Văn Đức Minh và Giám đốc Văn Tâm VIDIFI trao hoa và Bằng khen cho Nhà